



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖)

.....

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ ให้บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน หรือที่พักอาศัยของตนเองซึ่งเป็นสถานที่อาศัยขณะปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย โดยให้ใช้มาตรการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน พิจารณาระดับความเสี่ยงและบริบทกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดสัดส่วนการทำงานที่บ้าน หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๑๑๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี กำกับบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ดังนี้

๑. พนักงานเจ้าหน้าที่

๑.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงาน/แผนกงาน จัดทำเอกสารการมอบหมายภาระงาน และกำหนดตัวชี้วัด ของบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work from Home) โดยให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ตกลงกันไว้

๑.๒ บุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตน (Work from Home) จะต้องปฏิบัติงานระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยงาน/แผนกงาน อย่างน้อย ๒ ครั้ง ในเวลาเริ่มปฏิบัติงานและเวลาเลิกงาน ตามช่องทางที่กำหนด

๑.๓ ให้พร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ต้องมาปฏิบัติงานภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย

๒. ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ พนักงานสถานที่ นักการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติงานตามการสั่งการจากหัวหน้าหน่วยงาน/แผนกงาน

ทั้งนี้ การปฏิบัติงาน...

การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักดังกล่าวข้างต้น ถือเป็น การปฏิบัติราชการตามปกติ โดยขอให้การปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังชุมชน หรือการพบปะ บุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น มีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด สามารถติดตามข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ <http://covid-19.rmutto.ac.th>

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยะเมธากร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก